

## บาท/ดอลลาร์แข็งค่าตามแรงขายทำกำไรดอลลาร์, คาดยังแกว่งตัวรอสัญญาณจากเฟด

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากแรงขายทำกำไรดอลลาร์ในช่วงสั้น ขณะที่ตลาดยังไม่ได้มีปัจจัยใหม่ และนักลงทุนส่วนใหญ่จะรอดูการส่งสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ จากประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในปลายสัปดาห์นี้

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 34.60 และแนวรับที่ 34.70

\*ดอลลาร์สหรัฐ/เยน ชัยบัลงในการซื้อขายเข้าวันนี้ ขณะที่ดอลลาร์นิวซีแลนด์แข็งค่าขึ้น หลังจากนายแกรม วิลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์(RBNZ) กล่าวว่า เขามองไม่เห็นความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงติดต่อกันอย่างรวดเร็ว

\*ดอลลาร์สหรัฐเฟ็งฟุงขึ้นแตะ 100.93 เยน เมื่อวานนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงของนายสแตนลีย์ ฟิชเชอร์ รองประธานเฟด ก่อนที่ดอลลาร์จะร่วงลงในเวลาต่อมา

\*นักลงทุนรอดูสถานการณ์ในช่วงนี้ โดยนักลงทุนรอดูการประชุมประจำปีของผู้นำธนาคารกลางทั่วโลก ที่เมืองแจ๊คสัน โฮล โดยการประชุมจะเริ่มในวันพฤหัสบดี และนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด จะกล่าวแถลงในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.

\*นักลงทุนยังรอดูดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ของยูโรโซนและสหรัฐ และรอดูตัวเลขยอดขายบ้านที่สหรัฐ จะเปิดเผยออกมาในช่วงต่อไปในวันนี้ด้วย

\*สัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐ บ่งชี้ว่า เทรตเดอรัมมองว่ามีความเป็นไปได้ต่ำกว่า 50% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2.02 พันล้านบาท โดยตั้งแต่วันที่ต้นเดือนนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยแล้ว 2.78 หมื่นล้านบาท ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิถึง 4.44 หมื่นล้านบาท

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 3.35 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 354.78 ล้านบาท

\*08.55 น. บาท/ดอลลาร์ 34.62/64 จาก 34.67 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.193/293 จาก 39.227 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 100.17/22 จาก 100.32 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1331/35 จาก 1.1315 เมื่อวาน

"บาทแข็งค่าขึ้นมา แต่ไม่ได้มี big event อะไร ก็ยังรอไปดูการประชุมที่แจ็คสัน โฮล แต่ด้วยความที่ก่อนหน้านี้ มันยังไม่ได้มีความชัดเจน แล้วถูกปั่นหัวมาเยอะ เลยทำให้พอดอลลาร์แข็งขึ้นไป คนก็ square ออกมากำเงินไว้อีกก่อน" ดิลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

สำนักข่าวและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้